



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
11 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
เปิดศูนย์การเรียนรู้ลิระ บุนยะรัตนเวช สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, hfocus, thailandplus, acnews) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ลิระ บุนยะรัตนเวช องค์การแพทย์และเปิดซีดีศูนย์การตรวจ carotid artery และโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณต้นคอด้วยคลื่นความถี่สูง ณ อาคารตึกผู้ป่วยนอก OPD รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางสำหรับแพทย์ทุกสาขาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	
โครงการ“พาทมอไปหาประชาชน” สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ prd. - นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พาทมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ รร.บางยางพิทยาคม จ.พิษณุโลก	
ประกาศกำหนดปริมาณยาเสพติดฯ สื่อแนะนำ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, amarintv, nationtv, ch3plus, thejournalistclub) - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิยามว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. โดยครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ยาไอซ์ไม่เกิน 100 มก. เฮโรอีนไม่เกิน 300 มก. ถือเป็นผู้ใช้เสพเท่านั้น	
แนะนำกินสมุนไพรช่วงตรุษจีน สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, mcof, prd., hfocus, thailandplus, thebangkokinsight) - นพ.กุลชนิต วนรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเทคนิคดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่ทานอาหารต่อเนื่องทั้งวัน ยึดหลักมื้อเช้าทานอาหารที่ ดี กลางวันทานพ้ออ้ม มื้อเย็นทานให้น้อย ลดอาหารหวาน มัน รสจัด ควรทานผัก ผลไม้หวานน้อย เต้าหู้ เป็นต้น พร้อมชู 3 ชาสมุนไพร ทั้งชาดอกคำฝอย ช่วยลดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต และบำรุงหัวใจ ชาปัญญาจันทร์ (เจียวกู่หลาน) ช่วยลดไขมันชนิดเลว ลดความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน และช่วยเผาผลาญไขมัน และ ชาเก๊กฮวย (จวีฮวา) แก้อ่อนใน กระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่น ลดระดับความดันโลหิต และช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด	
ตั้งกองทุนสุขภาพจิตตั้งเงินคดียาเสพติด สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน - พญ.ศุภวี จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวกรณีกรมสุขภาพจิตผลักดันร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ... ที่มีการเสนอให้ตั้งกองทุนสุขภาพจิต และอาจจะดึงเอาเงินจากคดียาเสพติดเข้ากองทุน เพื่อใช้ในการบำบัดดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันมีงบประมาณสำหรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉลี่ยรายละ 50 บาท ในขณะที่สากลเฉลี่ย 250 บาทต่อคน แต่ยังมีคำถามว่า หากนำเงินจากคดียาเสพติดมาใช้ จะสามารถใช้งบดังกล่าวเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด ซึ่งบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ว่า จากจำนวนผู้ป่วยจิตเวชในประเทศ พบว่ากว่า 70% มีปัญหาเรื่องของการใช้สารเสพติดร่วมด้วย 2 แบบ คือ จากคนปกติ ที่ใช้สารเสพติดมานานทำให้เกิดผลกระทบบกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชในภายหลัง กับอีกกรณีคือ เป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่แล้วยังมีการใช้สารเสพติด หรือแอลกอฮอล์ร่วมด้วยเพื่อหวังว่าจะลดอาการบางอย่าง ทำให้เกิดปัญหาคู่กัน ซึ่งขณะนี้พบราว ๆ 60% ที่เกิดปัญหาคู่กัน หากมีเงินกองทุนเข้ามา ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถนำไปใช้สำหรับบำบัดดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น เพราะอย่างน้อยก็ครอบคลุมไปแล้วถึง 60-70% ของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด	
แก้กฎ 5 กระทรวงกันโรงงานพลุระเบิด สื่อแนะนำ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, TNN, js100, ch3plus, thebangkokinsight) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ เผยว่า มีการปรับแก้ประกาศ 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กท. สธ. มท. อก. และ รง. ทั้งหมด 21 ประเด็น เพื่อแก้ปัญหาโรงงานพลุระเบิด เป็นการเพิ่มการควบคุมให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เช่น สถานที่ผลิตดอกไม้เพลิง ต้องจัดอยู่ในผังเมืองที่กำหนดไว้ให้ จัดให้มีสายล่อฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ ยกเลิกใบอนุญาตโรงงานกับผู้ประกอบการที่ไม่	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้มีเขตกันชนระหว่างโรงงานกับพื้นที่โดยรอบ ต้องมีประชาพิจารณ์ ห้ามเคลื่อนย้ายด้วยการลากถูหรือกระแทก ต้องมีแผนการขนส่งตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง เป็นต้น</p>	
<p>ร่วมหาทางออกทำฟันประกันสังคมvsบัตรทอง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้แจงกรณี กสม.เผยแพร่ตรวจสอบเรื่องประกันสังคมกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านบริการทันตกรรมของผู้ประกันตนให้เบิกได้เฉพาะกรณีถอนฟัน อุดฟัน ชูดหินปูน และผ่าฟันคุด รวมกันทุกรายการไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี เป็นการกำหนดวงเงินการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็น อันเป็นการละเมิดสิทธิในสุขภาพของผู้ประกันตน ซึ่งควรได้รับสิทธิไม่ต่ำกว่าสิทธิบัตรทอง ว่า รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวมีการรับฟัง ตรวจสอบ และสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สปส. สปสช. กรมบัญชีกลาง ทันตแพทยสภา สำนักทันตสาธารณสุข สภาองค์กรของผู้บริโภค ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน โดยขอยืนยันว่า การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านบริการทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี เป็นการกำหนดวงเงินสิทธิประโยชน์ที่ต่ำกว่าสิทธิของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ด้านบริการสาธารณสุขขั้นต่ำที่คนไทยทุกคนได้รับ</p>	
<p>ติดตามความก้าวหน้า 4 วิชาชีพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายชำนาญ มีมูล สสอ.ด่านซ้าย จ.เลย ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 ประเด็นสำคัญ ทั้งปรับตำแหน่งอาวุโส เลื่อนขั้น ผอ.รพ.สต. ปรับตำแหน่งเป็นนักวิชาการ เพิ่มงบให้ สสอ.เป็นหนึ่งในแสนบาทต่อปี</p>	
<p>เตรียมหารือปมปัญหาเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุตมลิปิ ประธาน คกก.อำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ประเทศไทย (UHosNet) กล่าวถึงการนัดหารือร่วมกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ปมปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. ที่กระทบหน่วยบริการ เนื่องจากเงินที่จัดสรรไม่เพียงพอกับต้นทุน กระทบสถานการณ์การเงิน ว่า เลื่อนนัดหารือเร็วขึ้นเป็น 13 ก.พ. นี้ ที่ สปสช. ซึ่งคาดว่าจะอาจตรงกับการประชุมบอร์ดฯ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ เจ้าของคลินิกเวชกรรมอารีรักษ์ หนึ่งในสมาชิกสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น เผย สมาคมฯ จะร่วมกับ UHosNet เข้าพบ รมว.สธ. ด้วย ขอให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการของ สปสช. ให้มีความชอบธรรมกับหน่วยบริการทุกระดับ เนื่องจากที่ผ่านมาล้วนได้รับผลกระทบทางการเงินทั้งหมด เพียงแต่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ</p>	